

PLUS - ก็ยังพอมี(...?) ให้เล่น

Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn

ที่มา ในวลีจั่วหัว...

เห็นตลาดวันวานแล้ว หลายๆ ท่านก็อาจจะคิดถึงเรื่องปัจจัยทางเทคนิคขึ้นมาทันทีเลยก็ได้นะเนี่ย ออกอาการซีมๆ ขนาดนี้ ขอรอดๆ แล้ว ชัดตาม ก็ไม่สาย ก็อาจจะดีกว่าเป็นแน่แท้... ก็น่าจะยังคงอยู่ในกรอบของการวางแผนเดิมๆ ที่เราได้วางไว้ หรือ ฝ่าจับตามองมาก่อนแล้ว... แค่มั้ต่ำกว่า 1540 ลงมาก่อน ก็ยังพอมีสุ้น หรือ แครอการผ่านพื้นที่ 1570-1575 ไปได้เด็ดขาด ก็คงดูเป็นสัญญาณ ยืนยันในเชิงบวกได้อย่างดี ดังนั้น สัปดาห์นี้ เหนือเมฆก็เลยให้ไว้ในกรอบเดิม ตามที่กล่าวมาก่อนหน้านี้แล้ว... แต่การที่ตลาดแก่งๆ ในกรอบเหมือนจะออกด้านข้าง หรือ ไม่มีทิศทางขึ้นหรือลงชัดเจน ก็อย่างที่จั่วหัวมานั้นแหละครับ ก็ยังพอมีสุ้นให้เก็งกำไร หรือ ให้เล่นสั้นๆ เพื่อคั้นเวลาได้อยู่บ้างนั้นแหละ เพียงแต่บางท่าน หรือ หลายๆ ท่าน อาจจะไม่นัดหนักกับหุ้นเก็งกำไร หรือ หุ้นเล็กๆ ซึ่งถ้าเป็นอย่างนั้น ก็อาจจะแค่เหนื่อยๆ นั่งรอตลาดให้มีสัญญาณชัดๆ อีกที เพราะถ้าท่านไม่นัดหนักหุ้นเล็กๆ ก็แปลว่าชอบหุ้นหลักๆ หรือ หุ้นใหญ่ๆ ที่มีปัจจัยพื้นฐานหน่อยๆ... เพราะหุ้นเหล่านี้ ถ้าแนวโน้มตลาด หรือ SET Index ออกทางไหน ก็ว่ากันที่หุ้นใหญ่ๆ จะมีแนวโน้มในทางนั้น... แต่ก็ไม่แน่นะ ลองๆ ดูกราฟรายตัวด้วย เพราะอาจจะมีส่วนตัวดีกว่าตลาด หรือ สัญญาณนำตลาดได้เสมอ ซึ่งจริงๆ แล้ว การขึ้นหรือลงของหุ้นใหญ่ๆ นั้นจะไปมีผลต่อตัวเลขดัชนีตลาด หรือ SET Index เสียมากกว่า โดยลึกลงๆ แล้ว SET Index ไม่ได้เป็นตัวกำหนดทิศทางของหุ้นในเชิงเทคนิคเลยนะ... ตอนนี ภาวะระยะสั้น ก็แก่งๆ หน่อยๆ แต่ระยะยาว ยังลุ้นทางดีอยู่

ดูตามเกม...

ก็ถือว่าเป็นเกมของหุ้นเล็ก ๆ ที่ขึ้นมา ในจังหวะที่ตลาด หรือ SET Index ยังอยู่ในสภาพของอาการแก่งๆ ซีมๆ หรือ ไร้ทิศทางที่ชัดเจน... ใครชอบหุ้นเล็ก ๆ ตัวไหน ก็แล้วแต่นัดกันเลย

- แนวรับ : ... 7.80-7.60 ห้ามหลุด 7.40 ลงมาเป็นพ้อ
- เป้าหมาย : ... อาจจะมองรอบเก็งกำไรได้ถึง 9.00-9.50

Price Chart...(PLUS)



ความเห็น ... จากสัญญาณทางเทคนิค

กราฟราคาหุ้น PLUS... จริงๆ แล้ว ดูจากภาพนี้ เห็นว่ามีการผ่านระดับแนวต้านต่างๆ ขึ้นมาได้แล้วหลายด่าน ซึ่งจะเรียกว่าเป็นด่าน หรือแนวต้านสำคัญๆ ทั้งนั้น โดยเฉพาะแนวต้านที่เป็นแนวโน้มขาลงใหญ่ๆ ด้วยเลย และก็น่าจะมีการยืนยันด้วยว่า อาจจะจบขาลงไปแล้วอย่างเด็ดขาด อีกทั้ง รูปแบบของ MA. ก็ยังเป็นภาพของ Golden Cross อีกต่างหาก นั่นแปลว่า สัญญาณดีมาก แต่อย่างไรก็ตาม ในทางเทคนิค มีสัญญาณจริง และสัญญาณหลอกได้เหมือนกันนะ เพราะ หุ้นเมืองไทยจริงๆ แล้ว ยังไม่ได้เป็น mass อย่างแท้จริง และใครๆ ก็รู้ว่า ในตลาดตอนนี้ มีการใช้เทคนิคประกอบการซื้อ จึงอาจจะเป็นเครื่องมือของใครก็ได้ ทางนี้ เราจึงยังมี